

โรงเรียน	บ้านโป่งมีชัย
จังหวัด	ชัยภูมิ
จำนวนเด็กนักเรียน	58 คน
แหล่งน้ำ	น้ำบาดาล, ประปาหมู่บ้าน
คุณภาพน้ำ	ไม่ได้มาตรฐาน (มีค่าสารละลายรวมสูง)

**“น้ำเป็นปัญหาหลัก น้ำประปาที่ใช้ในโรงเรียนเป็นน้ำประปาบาดาล มีความ
กระด้างมากแล้วก็มีหินปูนเป็นคราบ เด็กนักเรียนต้องหิ้วน้ำจากบ้านมาดื่มที่
โรงเรียน แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะสะอาดนะ ก็เป็นน้ำฝนที่ทุกบ้านรองใส่โอ่งไว้ให้มัน
ตกตะกอนแค่นั้นเอง”**

โรงเรียนบ้านโป่งมีชัย ต.โคกเจริญ อ.บ้านหินเจดีย์ จ.ชัยภูมิ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนรวม 58 คน ครูและเจ้าหน้าที่ 5 คน



หลังจากนัดหมายกับคุณครูวิเชียร เพ็ญชัย คุณครูผู้ประสานงานในการขอรับทุนน้ำดื่ม
สะอาดจากมูลนิธิฯ เราออกเดินทางจากกรุงเทพฯตั้งแต่เช้า ระยะเวลาให้ไปถึงตอนเด็กๆ รับประทาน
อาหารกลางวันพอดี

ภาพแรกที่เราได้เห็นหลังจาก
เลี้ยวรถเข้าประตูโรงเรียนก็คืออาคาร
เรียนที่หลังคาเป็นสีส้มแดงอันเกิดจาก
สนิม สอบถามจากทางโรงเรียนได้ความ
ว่า อาคารนี้เป็นอาคารไม้ ก่อสร้างมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 หลังคาสังกะสีที่เห็น
ในปัจจุบันก็ยังคงเป็นชุดเดิมกับเมื่อแรก
สร้าง มีเปลี่ยนบ้างเป็นบางแผ่นที่ชำรุด
หนักจนไม่สามารถใช้งานได้จริง ๆ เท่านั้น



เมื่อเดินเข้าไปในห้องชั้นล่างก็พบว่าเด็กนักเรียนกำลังทำกิจกรรมก่อนมี้อกลางวันอยู่
นายชัยสิทธิ์ คุณอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนเล่าให้เราฟังว่า ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมให้เด็กฯ
ชั้นประถมศึกษาผัดกันมาอ่านหนังสือและแสดงความสามารถที่หน้าห้อง ซึ่งนอกจากจะเป็นการ
ฝึกทักษะในด้านวิชาการแล้ว ก็ยังได้ประโยชน์ในด้านการส่งเสริมให้เด็กกล้าพูดและกล้าแสดงออก
อีกด้วย



“เรามีบุคลากรน้อย แต่เราต้องสร้างคนให้เป็นมนุษย์ให้ได้” ผอ.ชัยสิทธิ์บอกกับเราอย่างมุ่งมั่น

“น้ำเป็นปัญหาหลัก น้ำประปาที่ใช้ในโรงเรียนเป็นน้ำประปาบาดาล มีความกระด้างมากแล้วก็มีหินปูนเป็นคราบ เด็กนักเรียนต้องหิ้วน้ำจากบ้านมาดื่มที่โรงเรียน แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะสะอาดนะ ก็เป็นน้ำฝนที่ทุกบ้านรองใส่โอ่งไว้ให้มันตกตะกอนแค่นั้นเอง” ครูวิเชียรกล่าว “อย่างในห้องน้ำจะเห็นได้ชัดเจนมาก ทั้งกระเบื้องปูพื้น โถส้วมเป็นคราบหินปูนติดแน่น ชัดออกยากมาก”



ด้วยความที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก งบประมาณที่ได้รับก็มีไม่มากนัก ทางโรงเรียนจึงไม่มีเงินมากพอที่จะซื้อเครื่องกรองน้ำและถังเก็บน้ำใบใหม่มาทดแทนใบเดิมที่ชำรุด

“พอรู้ว่าโรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางมูลนิธิเพื่อชีวิตที่ดีกว่าก็ดีใจมาก ดีใจแทนเด็กๆ เพราะจะได้มีน้ำสะอาดดื่มกันสักที” ครูวิเชียรกล่าวอย่างยินดี “งบที่ได้มาทางโรงเรียนจะซื้อเครื่องกรองน้ำ ถังเก็บน้ำ และถังพักน้ำจากบ่อบาดาลก่อนเข้าเครื่องกรอง”

ผอ.ชัยสิทธิ์ ยังบอกกับเราอีกว่า 90% ของนักเรียนมีฐานะยากจน

“อยากให้ช่วยเด็กให้มีโอกาส ให้พวกเขามีโอกาสเพิ่มมากขึ้น เขาจะได้เห็นคุณค่าในชีวิต ให้เขารู้ว่ายังมีคนเห็นเขาอยู่นะ” ผอ.ชัยสิทธิ์กล่าวทิ้งท้าย



มูลนิธิเพื่อชีวิตที่ดีกว่าขอร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านโป่งมีชัยจะได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากทุกฝ่ายเพื่ออนาคตอันสดใสของเด็กๆ นั่นเอง
